



PTTEP

โดยเป็นผลจากปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 344,317 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ซื้อเรียกเก็บก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในโครงการบงกชและโครงการคอนแทร็ค 4

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปัจจัยหนุนจากราคาขายผลิตภัณฑ์ของ PTTEP ในไตรมาส 3/63 เฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นกว่า 11% มาอยู่ที่ 38.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เนื่องจาก

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาส 3/63 อยู่ 7,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72% จากไตรมาสก่อนหน้า

โดยบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับต้นทุนต่อหน่วยที่ 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษี และค่าเสื่อมราคา ที่ 71% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 3/63 บริษัทได้เริ่มเจาะหลุมประเมินผล เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในแปลงชาราวัก เอสเค 410 ปีประเทศ

มาเลเซีย และจะผลักดันให้สามารถตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ให้ได้ในปี 65

นอกจากนี้ บริษัทได้ตกลงเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการแอลจีเรีย ฮาสติ เบอร์ วาเคซ เพิ่มอีก 24.5% จาก CNOOC หนึ่งในผู้ร่วมลงทุนโครงการ ซึ่งขณะนี้กำลังรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแอลจีเรีย โดยหลังจากการเข้าซื้อดังกล่าว บริษัทจะมีสัดส่วนการลงทุนในโครงการฯ ทั้งหมด 49% ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตในระยะแรกได้ที่ระดับ 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวันและจะเพิ่มการผลิตเป็น 50,000-60,000 บาร์เรลต่อวันในปี 68 ●

SC

สัดส่วนที่จัดสรรให้ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเกินกว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้ ทำให้บริษัทตัดสินใจนำหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมาใช้ รวมมูลค่าที่เสนอขายทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าว่าจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ เป็นต้น

สำหรับในไตรมาส 4/63 บริษัทจะมีการเปิดโครงการแนวราบอีก 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,600 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีโครงการที่เปิดขายรวมทั้งหมด 58 โครงการ มูลค่าโครงการเพื่อขายรวม 44,670 ล้านบาท และมั่นใจว่าจะสามารถ



ทำรายได้ในปี 63 ได้ตามเป้าหมาย 17,000 ล้านบาท ขณะที่ความแข็งแกร่งของบริษัท ยังสะท้อนได้จากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ BBB+ แนวโน้มคงที่ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยทริสเรทติ้งให้เหตุผลว่าบริษัท

มีแบรนด์สินค้าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีสถานะทางการตลาดเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยในระดับราคาปานกลางถึงสูงและเป็นผู้นำในตลาดบ้านจัดสรรที่ระดับราคาเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ●



สัมภาษณ์
ลิขิตพัฒน์สิน

NCAP

เสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท เปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 30 ต.ค.

และ 2-3 พ.ย. นี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มธุรกิจการเงินเงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN) วันที่ 9 พ.ย. 63 นี้

“มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้น IPO ของ NCAP ครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

ด้วยราคา IPO ที่กำหนดไว้เป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท โดยการเติบโตของรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยสูงถึง 30% ต่อปี” น.ส. พันทิศา กล่าว

นายสมชัย ลิขิตพัฒน์สิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NCAP กล่าวว่า จำนวนเงินที่ระดมทุนได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ประมาณ 660 ล้านบาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายพอร์ตสินเชื่ 80% ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 15% และลงทุนในระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสินเชื่และระบบสนับสนุนการทำงาน 5% ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ ภายในปี 2564 เพื่อรองรับแผนขยายสินเชื่อย่างมีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และมีอัตราการเติบโตที่ดีในอนาคต ●



อำนาจ เอื้ออารีมิตร

EKH คำรางวัลที่ 1 "First Award"

อาคารกุมารเวช "EKH CHILDREN HOSPITAL" ของ บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH) ซึ่งออกแบบโดยบริษัท IF (Integrated Field) โดดเด่นเข้าตากรรมการอีกแล้วจ้า ล่ำสุด! คำรางวัลที่ 1 "First Award" ในสาขา Interior Health/Wellness (Built) จากเวที ACD Awards 2020 เรียกได้ว่าสมกับที่ "คุณหมออำนาจ เอื้ออารีมิตร" พุ่มสุดตัว เพื่อให้เป็นศูนย์กุมารเวช ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นสดใสและมุมเสริมสร้างจินตนาการที่เต็มไปด้วยพรอพมากมาย พร้อมด้วยบริการสำหรับเด็กครบจบในที่เดียวอย่างแท้จริง



ชกมล พุ่มพันธุ์ม่วง

WP ของมันต้องมี

บมจ.ดับบลิวพี เ็นเนอริยี (WP) กลับเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะครึ่งปีหลังที่แว่วมาว่าแนวโน้มผลงานจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะรับอานิสงส์เต็มๆ จากธุรกิจหลัก แกรมได้แรงหนุนจากธุรกิจอาหาร ซึ่งไปได้สวยจากการเปิดสาขาแรกที่มหานคร คิวบีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และจ่อเปิดสาขาที่ 2 ที่สยามสแควร์เร็วๆ นี้ แกรมเตรียมเปิดคลังเก็บและจ่ายก๊าซบางปะกง เฟส 3 มูลค่าก่อสร้างกว่า 550 ล้านบาท ความจุกว่า 8,700 ตัน เพื่อเพิ่มศักยภาพซัพพลายเชนต้นปีหน้า

บอสใหญ่ "ชกมล พุ่มพันธุ์ม่วง" นายภาพธุรกิจชัดเจนขนาดนี้ มันใจได้เลยว่าผลงานทั้งปีไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน... จุดพลุดังๆ รอรับธุรกิจเฟื่องฟูส่งท้ายปีกันได้เลยจ้า

ภาพข่าว



PPPGC ต้อนรับสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ

นายชัยทัศน์ วันชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ PPPGC (โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน พร้อมพาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต ณ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเป้าหมายผลการดำเนินงานธุรกิจในปีนี้อาจจะมีรายได้อยู่ที่ 5,000-6,000 ล้านบาท

LEO เคาะไอพีโอ 3.42 บาท เปิดจองซื้อ 28-30 ต.ค.

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บล. ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย LEO เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น กำหนดราคาขายที่ 3.42 บาท ต่อหุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เร็ว ๆ นี้

